

Ký kết gói tín dụng 0% trị giá 1 tỷ đồng cho hộ dân nghèo tại Quảng Trị

15:05 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 19/7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí tổ chức tổ chức Lễ ký thỏa thuận tài trợ hộ dân nghèo vay gói tín dụng, đồng thời trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo và 10.000 lá cờ Tổ quốc. Gói tín dụng không lãi suất có tổng giá trị 1 tỷ đồng được ký kết trong khuôn khổ chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” của Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.



Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Tham dự buổi lễ, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Trị, có các ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Quảng Trị; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;...Cũng như sự có mặt của đại diện các cơ quan báo chí: Báo Tuổi trẻ, tập Báo Người Lao động, Báo Pháp luật TP. HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại TP. HCM và các nhà tài trợ.



Báo Người Lao Động trao tặng tỉnh Quảng Trị 10.000 lá cờ Tổ quốc

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho biết từ ý tưởng tổ chức thiện nguyện, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục hơn nữa, cố gắng phối hợp cùng với các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, doanh nghiệp và đặc biệt là các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo trong cả nước tiếp tục thực hiện chương trình này thường xuyên hơn, trở thành sự kiện thường niên hơn, không chỉ tại tỉnh Quảng Trị mà ở cả một số địa phương khác nữa.



Báo Tuổi Trẻ trao biểu tượng trung ủng hộ 500 triệu đồng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

“Những món quà được trao là cách mà người làm báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tri ân những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ và thương bệnh binh và góp phần hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, người dân có hoàn cảnh khó khăn”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi chia sẻ tại sự kiện.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo cảm ơn sự tham gia của đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, với sự nặng lòng và tình cảm dạt dào dành cho hoạt động thiện nguyện và công tác vì cộng đồng, thường xuyên tận tình quan tâm các địa phương, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.



Báo Thanh Niên trao tặng học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh nghèo

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định, việc tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” của Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà tài trợ và các cơ quan báo chí là hoạt động hết sức có ý nghĩa, làm ấm lòng các gia đình chính sách, người có công và thân nhân; đồng thời giáo dục truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đến các thế hệ người Việt Nam. Ghi nhận tấm lòng của Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh đây là dịp để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo các cơ quan báo chí trung ương với tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là với đội ngũ làm báo tại địa phương.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại sự kiện

Tiếp nối chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã ký kết thỏa thuận tài trợ hộ dân nghèo vay gói tín dụng với lãi suất 0%, tổng trị giá 1 tỷ đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, các cơ quan báo chí trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực đến với học sinh và người dân tỉnh Quảng Trị. Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tặng 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo trong chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên; Báo Tuổi Trẻ trao biển tượng trưng 500 triệu đồng bao gồm: 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh để tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của chương trình Tiếp sức đến trường và 400 triệu cho Tỉnh đoàn Quảng Trị (quy ra 200 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng). Báo Người Lao Động trao tặng tỉnh Quảng Trị 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoiilambao.vn/ky-ket-goi-tin-dung-0-tri-gia-1-ty-dong-cho-ho-dan-ngheo-tai-quang-tri>